

## ĐNA CÓ NGUY CƠ TRỞ THÀNH Ồ DỊCH THẾ GIỚI

Những nghiên cứu mới nhất cho thấy, khu vực Đông Nam Á hiện đang là một trong những khu vực có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới. Tuy nhiên, 600 triệu dân ở khu vực này cũng đang phải đối mặt với nguy cơ về sức khỏe.

Tốc độ phát triển quá nhanh ở ĐNA làm các nguy cơ bệnh truyền nhiễm gia tăng.

(Ảnh minh họa)

Tạp chí The Lancet, hôm 25/1 vừa qua cho hay, Đông Nam Á đang là khu vực “nóng” về các bệnh truyền nhiễm. Dịch cúm gia cầm hiện đang xuất hiện tại nhiều quốc gia thuộc Đông Nam Á có thể trở thành một đại dịch mà trung tâm chính là khu vực này.

Tờ tạp chí này cũng cho hay, sự thay đổi thành phần dân số của Đông Nam Á đang diễn ra với tốc độ chóng mặt đặc biệt là tốc độ đô thị hóa. Chính vì vậy, mặc dù cũng như các khu vực khác, nơi đây đang có sự chuyển hóa từ bệnh truyền nhiễm sang các bệnh mạn tính, tuy nhiên, do mật độ dân cư ở thành thị quá lớn khiến các quốc gia này đang phải đối mặt với những hiểm họa về bệnh truyền nhiễm.

Bài báo cũng cho biết, Đông Nam Á là một trong những khu vực dễ phát sinh các thiên tai nhất. Mỗi năm, các quốc gia trong khu vực phải hứng chịu hàng chục cơn bão và ảnh hưởng của gió mùa. Theo thống kê, 1/4 số người chết tại khu vực này liên quan đến thiên tai và hoàn cảnh môi trường.

Ngoài ra, các hiện tượng khí hậu như El Nino cũng làm cực đoan hóa khí hậu nóng ẩm trong khu vực dẫn đến hiện tượng hạn hán, sóng thần và những bệnh truyền nhiễm như dịch tả hay sốt rét. Bài báo có đoạn viết: “Sự biến đổi của khí hậu sẽ làm gia tăng sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là các bệnh xuất hiện khi nhiệt độ tăng cao và lượng mưa gia tăng, như sốt xuất huyết,...”

Một vấn đề khác mà khu vực này đang phải đối mặt là nền kinh tế cũng như hệ thống y tế của 10 quốc gia Đông Nam Á có sự chênh lệch đáng kể do vậy việc tiến hành khống chế sự lan tràn của dịch bệnh gặp rất nhiều khó khăn. Chẳng hạn như một quốc gia thành thị như Singapore, GDP bình quân đầu người là 37500 USD, trong khi đó một quốc gia nông nghiệp như Lào GDP bình quân chỉ đạt 890 USD.

Kết thúc bài báo này, tác giả bài viết còn kêu gọi mọi người cần có hành động kịp thời, giải quyết những vấn đề “không phải bệnh truyền nhiễm” ở khu vực này như bệnh tim mạch, hút thuốc lá, thói quen ăn uống không vệ sinh, thiếu các hoạt động thể thao,...